

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ร ๒๖๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและคุณภาพชีวิตประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๑๗๘๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องการกำหนดราคามาตรฐานและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมในการซื้อหรือจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณได้แจ้งรายละเอียดการอนุมัติรายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและคุณภาพชีวิตประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ สำหรับรายการอนุมัติเงินประจำงวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย ทั้งนี้ จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุขฤ์ สุวัณวิศยากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑